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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕ 

วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ผูมาประชุม 

๑. ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ปฏิบัติหนาท่ี นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

และ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นางทองอยู อานนทวิลาศ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. รศ.วาท่ีรอยตรีสกล       แกวศิริ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖. นายทินกร นําบุญจิตต ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายบพิตร  โกมลตรี ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นายบุญรัตน วงศใหญ ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายปริญญา ปานทอง ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นางอรวรรณ ชยางกูร ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. ผศ.เพ่ิมศักดิ์ สุริยจันทร รองอธิการบดี  

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๔. ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุญมา คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๕. ดร.ศุภกฤษ  เมธีโภคพงษ  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๖. ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗. ผศ.สัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. ผศ.สารุง  ตันตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. นายถนัด                   บุญชัย รองอธิการบดี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลยัรบัรองรายงานการประชุมฉบบันี้ แลว้ 

ในการประชุม ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 



๒ 
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ผูไมมาประชุม 

๒๐. ดร.จรูญ คํานวนตา ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒๑. รศ.สุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒๒. ดร.อุทัย สื่อกระแสร ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒๓. รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๒๔. ผศ.สมบัติ สิงฆราช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวพัชรินทร สมพุฒิ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. นางสาวปราณิศา จันทรมา ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางศิริพร ธุวดาราตระกูล ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวณัฎฐมล คําวัง ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๖. วาท่ีรอยตรีโกศล แสงงาม ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๗. นายณัฐวัฒน โรจนวุฒิธรรม ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๘. ผศ.สุมิตรา ศรีชูชาติ รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล 

๙. ผศ.ดร.พัฒนา บุญญประภา รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

๑๐. รศ.กาญจนา สิริกุลรัตน ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

๑๑. รศ.พิทยาภรณ มานะจุติ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๒. ผศ.กัลยา หงษาวงศ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๑๓. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

๑๔. ดร.นิตยา สงวนงาม ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

 นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 

 ๑.๑   เรื่องแจงของประธานท่ีประชุม  

 

- ไมมี - 



๓ 
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๑.๒ เรื่องแจงของมหาวิทยาลัย  
 

 ๑.๒.๑ การเขารวมโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงไดแจง 

ท่ีประชุมวา ดวยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีมติ

เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยเขารวมโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ นั้น 

 บัดนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเขารวมโครงการฯ ดังกลาวเรียบรอยแลว และไดเชิญวิทยากร 

มาอบรมและใหความรูแกผูบริหารและคณาจารยของมหาวิทยาลัย อีกท้ัง มหาวิทยาลัยไดมีการประชุม 

ผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาท้ังหมด ตั้งแตผูบริหาร คณาจารย หัวหนาสาขาวิชา และบุคลากรสาย

สนับสนุน โดยมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายไววาภายในป พ.ศ. ๒๕๕๖ จะใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัด

การศึกษาท้ังหมด เขารวมโครงการฯ ดังกลาว และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ จะใหหนวยงานท่ีมีศักยภาพเพียงพอเขา

รวมโครงการฯ ดังกลาว  

สวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็ยังคงดําเนินการตามปกติ ท้ังนี้เพ่ือนําผลการประเมินฯ 

ดังกลาวมาปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป และในปนี้ ผลการประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

ยังมีจุดออนอยู ๓ เรื่อง ไดแก (๑) คุณวุฒิของอาจารย (๒) งานวิจัย ในสวนท่ีจะนําไปบูรณาการในการเรียน

การสอนทางวิชาการยังไมเปนไปตามเกณฑ และ (๓) คุณภาพการศึกษา 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ 

 

 ๑.๒.๒ การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  

ณ ศูนยการศึกษาอําเภอดอยเตา  

และศูนยการศึกษาอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงไดแจง 

ท่ีประชุมวา ในวันท่ี ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะมาตรวจ

ประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ณ ศูนยการศึกษาอําเภอดอยเตา และศูนยการศึกษาอําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม วาเปนไปตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนดหรือไม โดยผลการตรวจประเมินครั้งนี้ สกอ. จะแจงไปยัง

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพ่ือรับรองนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาใหสามารถออกไปประกอบวิชาชีพครูได  

 

  



๔ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ 

 

 ๑.๓ เรื่องแจงของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

  ๑.๓.๑ เอกสารเผยแพรเกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัย  

จากสถาบันคลังสมองของชาติ จํานวน ๑ รายการ 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดสมัครเปนสมาชิก

จดหมายขาวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ของสถาบันคลังสมองของชาติเพ่ือนํามาเผยแพรแกกรรมการสภา-

มหาวิทยาลัย นั้น บัดนี้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดรับจดหมายขาว ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มีนาคม 

๒๕๕๕) แลว  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 

 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เสร็จเรียบรอยแลว และไดจัดสงรายงาน 

การประชุมไปพรอมกับการจัดสงระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแกไขดังนี้  

 

๑. หนา ๙ ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑ ยอหนาแรก บรรทัดท่ี ๓ เพ่ิมเติมขอความ 

จากเดิม “...ภาคปกติ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และภาคพิเศษ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕” 

เปน “...ภาคปกติ ในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และภาคพิเศษ ในวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕” 

๒. หนา ๙ ระเบียบวาระท่ี ๑.๓.๑ บรรทัดท่ี ๔ เพ่ิมเติมขอความ 

จากเดิม “ณ Bell Villa Resort Chiang Mai…” 

เปน “ณ Belle Villa Resort Chiang Mai…” 



๕ 
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๓. หนา ๑๐ บรรทัดท่ี ๔ เพ่ิมเติมขอความ 

จากเดิม “๒๕๕๕ ณ Bell Villa Resort Chiang Mai…” 

เปน “๒๕๕๕ ณ Belle Villa Resort Chiang Mai…”. 

๔. หนา ๑๑ ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ ขอ ๓ แกไขใหมเปน 

จากเดิม “...ควรคํานึงถึงจํานวนนักศึกษา...” 

เปน “...ควรคํานึงนวนถึงจํานวนนักศึกษา...” 

๕. หนา ๑๒ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ ยอหนาแรก บรรทัดท่ี ๔ แกไขเพ่ิมเติมขอความ 

จากเดิม “...ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดใหญจึงควรเตรียมการ...” 

เปน “...ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดใหญจึงท่ีควรเตรียมการ...” 

๖. หนา ๑๒ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ ยอหนาท่ี ๒ บรรทัดแรก แกไขเพ่ิมเติมขอความ 

จากเดิม “ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดทําโครงการ...” 

เปน “ดังนั้นบัดนี้ มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําโครงการ...” 

๗. หนา ๑๓ ขอ ๗ บรรทัดแรก แกไขเพ่ิมเติมขอความ 

จากเดิม “สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลันไดแตงตั้ง...” 

เปน “สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลันลัยไดแตงตั้ง...” 

๘. หนา ๑๔ ขอ ๙ บรรทัดท่ี ๓ เพ่ิมเติมขอความ 

จากเดิม “...ท่ีเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอยางแนนอน...” 

เปน “...ท่ีเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอยางแนนอน...” 

๙. หนา ๑๔ ขอ ๑๐ บรรทัดท่ี ๒ แกไขขอความ 

จากเดิม “...ซ่ึงควรจะจัดทําโครงสรางสวนราชการใหม ๆ โดยมุงไปสู...” 

เปน “...ซ่ึงควรจะจัดทําโครงสรางสวนราชการใหม ๆ โดยมุงไปสู...” 

๑๐. หนา ๑๔ ขอ ๑๒ บรรทัดแรก แกไขเพ่ิมเติมขอความ 

จากเดิม “...จุดเริ่มตน เชน ตองคํานึงดานวิชาการเปนหลัก” 

เปน “...จุดเริ่มตน เชนโดย ตองคํานึงถึงงานดานวิชาการเปนหลัก” 

๑๑. หนา ๑๔ ขอ ๑๒ บรรทัดท่ี ๕ แกไขขอความ 

จากเดิม “...อาจจะหลุดจากกันตางคนตางไปไมไปดวยกัน...” 

เปน “...อาจจะหลุดจากกันตางคนตางไปไมไปดวยกัน...” 

๑๒. หนา ๑๔ ขอ ๑๔ บรรทัดท่ี ๒ แกไขเพ่ิมเติมขอความ 

จากเดิม “บริการทรัพยากรบุคคลเทานั้น...” 

เปน “บริการบริหารทรัพยากรบุคคลเทานั้น...” 

๑๓. หนา ๑๕ ขอ ๑ บรรทัดท่ี ๒ เพ่ิมเติมขอความ 

จากเดิม “...ควรเปลี่ยนวิธีคิดใหนํางานเปนตัวตั้ง...” 

เปน “...ควรเปลี่ยนวิธีคิดโดยใหนํางานเปนตัวตั้ง...” 
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๑๔. หนา ๑๕ ขอ ๑ บรรทัดท่ี ๕ เพ่ิมเติมขอความ 

จากเดิม “...แบบนี้ถึงจะไดใกลเคียงความตองการ...” 

เปน “...แบบนี้ถึงจะไดใกลเคียงกับความตองการ...” 

๑๕. หนา ๑๕ ขอ ๓ บรรทัดท่ี ๒ เพ่ิมเติมขอความ 

จากเดิม “หลักอาจจะไมตรงวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรมองดานทําธุรกิจเปน

เรื่องรอง...” 

เปน “หลักอาจจะไมตรงกับวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรมองดานการทําธุรกิจ

เปนเรื่องรอง...” 

๑๖. หนา ๑๖ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๓ ยอหนาท่ี ๑ บรรทัดท่ี ๘ แกไขขอความ 

จากเดิม “ตามท่ีสภา-มหาวิทยาลัย...” 

เปน “ตามท่ีสภา-มหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัย...” 

๑๗. หนา ๒๓ ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ ยอหนาท่ี ๑ บรรทัดท่ี ๓ เพ่ิมเติมขอความ 

จากเดิม “ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕ เพ่ือ...” 

เปน “ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เพ่ือ...” 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตามท่ีแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 

 ๓.๑ การพิจารณากําหนดคะแนนการประเมินผลผูบริหาร 

และคะแนนการประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

 

 นายทินกร นําบุญจิตต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการ

พิจารณากําหนดคะแนนการประเมินผลผูบริหารและคะแนนการประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

นําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ไดมีมติ

ใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดคะแนนการประเมินผลผูบริหารของมหาวิทยาลัยและกําหนดคะแนน

การประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ท่ี ๑๙/๒๕๕๕ 

สั่ง ณ วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รายละเอียด

ตามเอกสารหมายเลข ๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
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 มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. เห็นชอบคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๔ ตามท่ี

คณะกรรมการพิจารณากําหนดคะแนนการประเมินผลผูบริหารของมหาวิทยาลัยและกําหนดคะแนนการประเมิน 

ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยนําเสนอ และใหใชสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ในตัวบงชี้ท่ี ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน ดังนี้ 

๑.๑  อธิการบดี  ไดคาคะแนน  ๔.๒๓  คะแนน  

๑.๒  คณบดีคณะครุศาสตร  ไดคาคะแนน  ๔.๓๓  คะแนน  

๑.๓  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ไดคาคะแนน  ๔.๓๐  คะแนน  

๑.๔  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดคาคะแนน  ๔.๕๒  คะแนน  

๑.๕  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ไดคาคะแนน  ๔.๔๗  คะแนน  

๑.๖  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดคาคะแนน  ๔.๓๙  คะแนน  

๑.๗  คณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน  ไดคาคะแนน  ๓.๙๐  คะแนน  

๑.๘  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ไดคาคะแนน  ๔.๐๒  คะแนน  

  ๒. เห็นชอบคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณากําหนดคะแนนการประเมินผลผูบริหารของมหาวิทยาลัยและกําหนดคะแนน 

การประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยนําเสนอ และใหใชสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา  

ตัวบงชี้ท่ี ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน โดยไดคาคะแนน ๔.๐๘ คะแนน  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 

 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 

 

  ๔.๑.๑ โครงการจัดตั้งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงนําเสนอ 

ท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ไดมีมติให

มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนโครงการจัดตั้งกองบริหารทรัพยากรบุคคลตามขอเสนอแนะของกรรมการสภา-

มหาวิทยาลัยเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป นั้น  

บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รายละเอียด

ตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
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ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

๑. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ีผานมา ท่ีประชุมใหขอเสนอแนะในประเด็นการนําเสนอ

โครงสรางของกองบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีขอจัดตั้งใหม ใหมหาวิทยาลัยนําเสนอในภาพรวมท้ังหมดของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการพิจารณาวาเม่ือจัดตั้งกองบริหารทรัพยากรบุคคลข้ึนมาแลวจะไมทําใหเกิดงาน

ซํ้าซอนกับงานในสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืน พรอมท้ังพิจารณาปริมาณงานวาควรมีปริมาณงานเทาใด 

ดังนั้น ในการนําเสนอครั้งนี้มหาวิทยาลัยจึงควรนําเสนอขอมูลในประเด็นดังกลาวดวย 

๒. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ีผานมา ท่ีประชุมใหขอเสนอแนะในประเด็นเรื่องงานวินัย

และนิติการ ซ่ึงท่ีประชุมเห็นวานิติกรไมควรรับผิดชอบเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ควรจะ

รับผิดชอบงานนิติการท้ังหมดของมหาวิทยาลัย รวมถึงการทํานิติกรรม สัญญา และการกอสราง ตาง ๆ 

โดยความกาวหนาในเรื่องนี้มหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะผูบริหารเก่ียวกับเรื่องนี้แลว มีความเห็นวาจะ

กําหนดใหมีงานนิติการอยูในสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี โดยจะนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

๓. วงจรสําคัญเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลประกอบดวย ๔ เรื่อง ดังนี้ (๑) การสรรหาบุคคล  

(๒) การใชคนใหเหมาะสมกับงาน (๓) การพัฒนา สงเสริม ใหบุคลากรมีความรูความสามารถเพ่ิมข้ึน และ  

(๔) การบํารุงรักษาบุคลากร ดังนั้น ในการพิจารณาจัดตั้งกองบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเสนอในครั้งนี้ 

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาประเด็นดังกลาวดวย 

๔. มหาวิทยาลัยควรวางระบบของกองบริหารทรัพยากรบุคคลใหดี ไมควรมีข้ันตอนของการ

ทํางานมากเกินไปจนทําใหเกิดความไมสะดวกตอผูมารับบริการ ควรกําหนดมาตรการหรือแนวทางในการ

ทํางานใหมีความชัดเจนเพ่ือใหเกิดความเขาใจและงายตอการปฏิบัติ สามารถสื่อสารกับหนวยงานตาง ๆ อยาง

มีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจตอผูมารับบริการ  

๕. มหาวิทยาลัยควรกําหนดใหมีผูรับผิดชอบและดูแลเรื่องงานบริหารงานบุคคลอยางจริงจัง 

เนื่องจากเปนหนวยงานท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย ซ่ึงการบริหารงานบุคคลมีประเด็นหลักดวยกัน ๓ ประเด็น 

ไดแก (๑) การรับเขา มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการในการรับเขาในลักษณะเชิงรุกมากกวาในอดีตท่ีผานมา 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงคนท่ีมีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมกับภาระงานอยางแทจริง (๒) การกํากับดูแลและพัฒนา 

บุคลากร ตลอดจนกําหนดกรอบภาระงาน การติดตามประเมินผล การเลื่อนข้ันเงินเดือน การอุทธรณรองทุกข 

และการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ และ (๓) การรักษาบุคลากร ซ่ึงเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญมากท่ีตอง

รักษาผูมีความรูความสามารถและคนดีใหอยูกับมหาวิทยาลัยตอไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาขอมูล 

ในประเด็นดังกลาวเพ่ือใชประกอบการพิจารณาโครงสรางของกองบริหารทรัพยากรบุคคลตอไป 

๖. ผูท่ีจะทํางานในกองบริหารทรัพยากรบุคคลตองเปนผูท่ีมีคุณภาพ ไมแสวงหาผลประโยชนและ

อํานาจหนาท่ีในทางมิชอบ เนื่องจากปจจุบันการทํางานของงานบริหารงานบุคคลเปนไปอยางลาชา ดังนั้น 

หากจะปรับเปลี่ยนเปนกองบริหารทรัพยากรบุคคลควรตองมีอุปกรณและเครื่องมือใหเพียงพอกับการ



๙ 
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ปฏิบัติงาน เชน คอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูลบุคลกร อีกท้ังโครงสรางการบริหารงานของกองบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตองสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน 

๗. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะหสภาพการณ (SWOT Analysis) ของหนวยงานภายในสํานักงาน

อธิการบดี และวางเปาหมายของหนวยงานใหชัดเจน เพ่ือท่ีจะพัฒนาหนวยงานดังกลาวตอไป เนื่องจากการ

ทํางานในปจจุบันบุคลากรควรตองทราบปญหาตาง ๆ ของตนเอง และสามารถวางเปาหมายเพ่ือแกไขปญหา

ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได วาจะดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวอยางไร  

๘. การแบงโครงสรางภายในองคกร ควรพิจารณานํารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของ

รัฐมาใชประกอบการพิจารณาดวย เนื่องจากรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐนั้น จะจัดตั้ง

หนวยงานขนาดเล็กท่ีใชบุคลากรจํานวนไมมากแตงานท่ีไดตองมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงไมควรยึดติดกับ

โครงสรางของสวนราชการใหมากนัก 

๙. การจัดตั้ งกองบริหารทรัพยากรบุคคล ไมควรเสนอจัดตั้งกองข้ึนมาเพียงอยางเดียว  

แตสํานักงานอธิการบดีควรจะทําเครือขายเชื่อมโยงใหเห็นในภาพรวมถึงภาระหนาท่ีของหนวยงานตาง ๆ  

ในสํานักงานอธิการบดี เพ่ือใหเกิดความชัดเจน เนื่องจากกองบริหารทรัพยากรบุคคลเปนหนวยงาน 

ท่ีเปนตัวแปรสําคัญของมหาวิทยาลัยท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานตาง ๆ ดําเนินไปอยางราบรื่นหรือไม 

๑๐. ควรกําหนดหนาท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคลใหชัดเจนวามีหนาท่ีรับผิดชอบอะไร ตลอดจน

กําหนดคุณสมบัติของผูอํานวยการกองท่ีเหมาะสมควรจะเปนอยางไร โดยยึดหลักนํางานเปนตัวนําไมควร 

นําตําแหนงเปนตัวนํา และเม่ือจะมีการแตงตั้งตองคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมกับงานดังกลาวและใชขอกําหนด

นี้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองตอไป 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบในหลักการท่ีจะใหมีการจัดตั้งกองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยอธิการบดีรับนําขอเสนอแนะ

ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาทบทวนโครงการจัดตั้งกองบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือนําเสนอขอมูล

ท่ีสมบูรณตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  

 

๔.๒ พิจารณาแตงตั้ง 
 

  ๔.๒.๑ แตงตั้งกรรมการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวย “คณะกรรมการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย”  

ซ่ึงแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารการเงิน ของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ เฉพาะในสวนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

จํานวน ๓ คน ครบวาระการดารงตําแหนงสองป ในวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 



๑๐ 
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บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหาร

การเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๒ เสร็จเรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา

แตงตั้งกรรมการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ 

เงินรายไดของมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ ราย จากบัญชีรายชื่อท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอจํานวน ๔ ราย ดังนี้  

(๑)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสมร สรอยอินตะ  

(๒)  รองศาสตราจารยสุเทพ พงษศรีวัฒน  

(๓)  รองศาสตราจารย ดร.นคร ณ ลําปาง 

(๔)  ผูชวยศาสตราจารยสมผิว ชื่นตระกูล 

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป โดยมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ดําเนินการทาบทามผูทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายชื่อตามลําดับ แลวนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งตอไป 

 

  ๔.๒.๒ แตงตั้งกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี-

สารสนเทศ ท่ีแตงตั้งจากคณาจารยประจําหรือขาราชการ จํานวนสามคน ครบวาระการดํารงตําแหนงสองป 

เม่ือวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕   

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม วาดวย คณะกรรมการประจําสถาบัน 

สํานัก ศูนย สวนราชการ หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ซ่ึงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม วาดวย คณะกรรมการ ประจําสถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการ หรือหนวยงาน

ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๗ 

และ ขอ ๙ เรียบรอยแลว ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงนํารายชื่อเสนออธิการบดี

เพ่ือนําเสนอสภา-มหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติใหแตงตั้งกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคณาจารย

ประจําหรือขาราชการ จํานวน ๓ ราย รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่งท่ีนําเสนอ 



๑๑ 
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๑. ผูชวยศาสตราจารยเดชวิทย นิลวรรณ คณาจารยประจําหรือขาราชการ 

เปน กรรมการ 

๒. นายพัฒนินทร สุขโรจนศุขโรจน คณาจารยประจําหรือขาราชการ 

เปน กรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสรี ปานซาง คณาจารยประจําหรือขาราชการ 

เปน กรรมการ 

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เปนตนไป โดยกรรมการจากคณาจารยประจําและขาราชการมีวาระ

อยูในตําแหนงคราวละสองป 

 

 ๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 

 

๔.๓.๑ อนุมัติใหปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ 

เม่ือวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ไดพิจารณาเสนอการใหปริญญาแกนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาครบถวนตาม

หลักสูตรแลว ในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๔ จํานวน ๕๐๕ คน ซ่ึงเปนการดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้ 

สําเร็จการศึกษา วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

  ระดับปริญญาตรี ๒๔ คน 

   รวม ๒๔ คน 

สําเร็จการศึกษา วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

  ระดับปริญญาเอก ๓ คน 

 ระดับปริญญาโท ๙ คน 

  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๒ คน 

  ระดับปริญญาตรี ๔๖๗ คน 

   รวม ๔๘๑ คน 

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

อนุมัติใหปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



๑๒ 
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มติสภามหาวิทยาลัย  

  อนุมัติใหปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแกผูสําเร็จการศึกษาครบถวนตามหลักสูตร  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวน ๕๐๕ คน ตามบัญชีรายชื่อท่ีนําเสนอ 
 

 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ 

 

๔.๔.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. .... 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ....  ใหคณะกรรมการยกรางฯ พิจารณานั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดพิจารณา (ราง) ประกาศดังกลาวเสร็จแลว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา 

(ราง) ประกาศฉบับนี้เม่ือวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย  

 เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ประกาศ

ท่ีนําเสนอ 
 

 ๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงิน 

 

  ๔.๕.๑ การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับผูดํารงตําแหนงอธิการบดีซ่ึงไมเปนขาราชการ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 

การจายเงินเดือนสําหรับผูดํารงตําแหนงอธิการบดีซ่ึงไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๕ ใหสภามหาวิทยาลัย

กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับผูดํารงตําแหนงอธิการบดีซ่ึงไมเปนขาราชการเปนคราว ๆ ไป โดยจัดทําเปน

ประกาศของสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ

ไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙ (๓) กําหนดใหคณะกรรมการสรรหา

อธิการบดีมีหนาท่ีประชาสัมพันธอัตราเงินเดือนดังกลาวซ่ึงเปนข้ันตอนหนึ่งของการสรรหาอธิการบดี 

ท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ กําหนดจะออกประกาศกําหนดการและข้ันตอนในวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 



๑๓ 
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ดังนั้น สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือน

สําหรับผูดํารงตําแหนงอธิการบดีซ่ึงไมเปนขาราชการ เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการสรรหาอธิการบดีตอไป 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

๑. ควรกําหนดเปนวงเงินข้ันสูงไวกอน สวนจะเปนวงเงินเทาใดก็ใหข้ึนอยูกับคุณสมบัติของผูท่ีจะเขามา

รับตําแหนงอธิการบดี เนื่องจากจํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ท่ีนําเสนอเปนวงเงินท่ีไมสรางแรงจูงใจมากนัก  

๒. ควรกําหนดเปนวงเงินไมนอยกวา สวนเกณฑสูงสุดก็แลวแตคุณภาพของผูท่ีมาดํารงตําแหนง

อธิการบดี และสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

๓. โดยปกติมีเงินสองสวน สวนท่ีนําเสนอคือเงินเดือนท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นควรกําหนด อีกสวน

หนึ่งคือคาตอบแทนตามกฎหมายของราชการ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยคงไปกําหนดสวนท่ีสองไมได หากตองการ

ใหเห็นในภาพรวมอาจจะทําบัญชีแนบทายแจงใหผูท่ีจะเขาสูกระบวนการสรรหาอธิการบดีทราบก็ได 

๔. หนวยงานราชการหลายแหงดําเนินการโดยใหเงินเพ่ิมเติมจากท่ีรัฐบาลใหมา โดยสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติใหจาย เปนเงินท่ีจายใหตามคาภาระงาน เชน สมมติวาอาจารยคนหนึ่งควรจะมีเงินเดือน ๘๐,๐๐๐ บาท 

โดยไดเงินเดือนจากราชการแลว ๔๐,๐๐๐ บาท สภามหาวิทยาลัยก็จะเพ่ิมเติมใหอีก ๔๐,๐๐๐ บาท รวมเปน 

๘๐,๐๐๐ บาท และจะถูกประเมินตลอดเวลา ดังนั้นควรมีตัวเลขตัวเดียว สวนเงินท่ีจะจายมาจากแหลงใด

แลวแตมหาวิทยาลัยจะบริหาร คือ จําแนกใหเห็นวาไดจากราชการเทาใด ท่ีเหลือก็เบิกจากเงินรายไดตามท่ี

สภามหาวิทยาลัยกําหนด และไมควรแบงแยกระหวางขาราชการและไมใชขาราชการ สําคัญอยูตรงท่ีวาตองทํางาน

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

๕. การกําหนดอัตราเงินเดือนใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีท่ีเปนขาราชการเปนเรื่องใหม อาจตอง

ใชเวลาในการศึกษาแนวทางท่ีเปนไปได ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมาเพ่ือพิจารณาใหรอบคอบ  

ในสถานการณขณะนี้จึงควรดําเนินการตามระเบียบขอบังคับท่ีใชอยูในปจจุบันไปกอน ซ่ึงไดผานการพิจารณา

และกลั่นกรองมาระดับหนึ่งแลว ซ่ึงควรกําหนดวงเงินไปไดตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการออก

ประกาศ สวนท่ีจะพัฒนาตอไปเพ่ือปรับตัวเลขก็สามารถปรับไดตามประกาศโดยไมขัดแยงใด ๆ 

๖. ควรยกเลิกระเบียบแลวออกใหมใหทันสมัยมากยิ่งข้ึน ท่ีมีความหมายรวมเบ็ดเสร็จทุกอยาง 

ไมตองแยกระหวางคนในและคนนอก อธิการบดีใหเงินเดือนเทานี้คือเทากันหมดและใหทํางานตามนั้น  

 

มติสภามหาวิทยาลัย  

 ๑. อนุมัติใหกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับผูดํารงตําแหนงอธิการบดีซ่ึงไมเปนขาราชการ 

ในอัตราไมต่ํากวา ๑๒๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตาม (ราง) ประกาศท่ีนําเสนอ  

 ๒. อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางในเรื่องนี้ 

โดยใหผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง เปนประธาน-



๑๔ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

กรรมการ แลวใหประธานกรรมการจัดสงรายชื่อกรรมการใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการออกคําสั่ง

แตงตั้งตอไป 

 

  ๔.๕.๒ พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจายเงินรายได  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

 รองศาสตราจารยกาญจนา สิริกุลรัตน ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนานําเสนอท่ีประชุมวา 

เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ขอ ๒๒ มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย 

เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือมหาวิทยาลัยจะไดนําไปจัดทํารายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณ

รายจายตอไป  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

 

๑. การประมาณการรายรับในแตละปท่ีผานมา มีการประมาณการคลาดเคลื่อนไปในทางท่ีสูงกวา

ความเปนจริง มหาวิทยาลัยจึงควรระมัดระวังเปนอยางมาก เนื่องจากถาหากประมาณการรายรับคลาดเคลื่อน

แลวนํามาจัดสรรงบประมาณรายจายแตรายไดจริงไมถึงจะกระทบตอสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยมาก 

๒. การกําหนดอัตราสวนของกรอบวงเงิน และการใชคําวาสัดสวน ตาม (ราง) ประกาศ ท่ีนําเสนอ 

อาจจะทําใหเกิดความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนเปนอยางมาก เพราะถาพิจารณาตามหลักงบประมาณแลวการใช

ภาษาอยางนี้จะทําใหเขาใจไดวาวงเงินอีก ๙๐ กวาลานบาทหายไป ไมทราบวานําไปจัดสรรไวท่ีไหนอยางไร 

๓. อธิการบดีนําเสนอขอมูลเพ่ิมเติมในประเด็น (๑) การประมาณการรายรับแตเดิมสูงกวาท่ีควร

จะเปน เนื่องจากเกิดจากการใชจํานวนนักศึกษาท่ียังมีสภาพเปนนักศึกษาในปจจุบันมาเปนตัวเลขประมาณ

การ ซ่ึงความเปนจริงนักศึกษาท่ีรับเขามาใหมมีอัตราการออกกลางคัน (Drop Out) สูงมาก ทําใหจํานวน

นักศึกษาลดลง มหาวิทยาลัยจึงแกไขปญหาโดยจํานวนเงินท่ีใชจายจริงกับวงเงินงบประมาณท่ีไดรับยังไมเกิน 

แตอาจมีผลกระทบทําใหเงินคงคลังอาจจะเหลือนอยลง จํานวนเงินท่ีจายก็ยังนอยกวาเงินท่ีไดรับแตชองวาง 

มีนอยกวาเดิม ทําใหเงินคงคลังมีไมมาก แกไขโดยในปนี้จะใชจํานวนนักศึกษาท่ีสอบภาคปกติในภาคเรียนท่ี ๒ 

และลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี ๑ ประกอบกัน แตการลงทะเบียนอาจไมแนชัดเนื่องจากยังไมไดชําระเงิน ดังนั้น 

การประมาณการรายรับในปนี้จะต่ํากวาทุกป และนาจะใกลเคียงความเปนจริงมากท่ีสุด อีกท้ังยังใหหักความ

คลาดเคลื่อนอีกรอยละ ๑๐ แลวนํารอยละ ๙๐ ท่ีเหลือมาปรับเปนรอยละ ๑๐๐ และหักออกรอยละ ๒๐ 

สุดทายจึงนํามาจัดสรรรอยละ ๘๐ มาใชในการประมาณการรายรับ  (๒) การนํางบประมาณแผนดินมาประกอบ

ในการจัดสรรงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยจะนําเสนอในครั้งตอไป (๓) การจัดสรรงบประมาณท้ังหมด 



๑๕ 
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จะทําในภาพรวมและจุดเนนของคณะใน ๕ ป ขางหนา เชน สาขาวิชาตาง ๆ ท่ีจะเขาสูประชาคมอาเซียน และ

การจัดสรรงบพัฒนาจะนําลงสูคณะเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมากท่ีสุด 

๔. ประเด็นท่ีควรพิจารณาคือสมมุติวาตั้งงบประมาณไวรอยละ ๘๐ เม่ือถึงเวลาเบิกจายจริง

ผูบริหารจะตองมีตัวเลขท่ีรับจริงหากพบวาไมถึงตองปรับลดงบประมาณลงมา หากนําตัวนี้เปนตัวกํากับจะทํา

ใหใชเงินไมเกินตัว ดังนั้น จึงตองทําระบบบัญชีท่ีคอนขางทันสมัย คลาย ๆ กับการทํางบเดือน เพ่ือแสดงให

เห็นวามีรายรับเทาใด มีรายจายเทาใด ในทุก ๆ เดือน และถาหากมีการใชเงินเกินรายรับก็ควรมีคําอธิบายได

วาเพราะสาเหตุอะไร 

 

มติสภามหาวิทยาลัย  

 เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กรอบวงเงินการ

จัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดตาม (ราง) ประกาศ

ท่ีนําเสนอ โดยใหนําขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแกไขประกาศตอไป 
 

 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 

 

  ๔.๖.๑ การพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

 รองศาสตราจารย วาท่ี ร.ต.สกล แกวศิริ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยตําแหนง ซ่ึงเปนผูท่ีมีสวนไดสวนเสียไดออกจากหองประชุม  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี ในฐานะ ประธานกรรมการคณะกรรมการ

พิจารณากําหนดจํานวนตัวบุคคลของคณาจารยท่ีจะเกษียณอายุราชการและจะใหปฏิบัติงานตอดวยการ 

ตอเวลาราชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ นําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดหลักเกณฑไววา  

ในแตละป กรณีท่ีมีขาราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัย ซ่ึงอายุครบ ๖๐ ป และจะเกษียณอายุราชการ และ

มหาวิทยาลัยเห็นวามีความขาดแคลนและจําเปนตองรักษาคณาจารยนั้น ใหปฏิบัติงานตอไปภายหลังเกษียณอายุ-

ราชการ ก็สามารถทําไดโดยใหดําเนินการตอเวลาราชการไปอีก ๕ ป จนถึงอายุ ๖๕ ป โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

นี้ ไดมีผูเกษียณอายุราชการจํานวนหนึ่ง มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ จึงแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวนตัวบุคคล

ของคณาจารยท่ีจะเกษียณอายุราชการและจะใหปฏิบัติงานตอดวยการตอเวลาราชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕  



๑๖ 
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บัดนี้ คณะกรรมการเพ่ือพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยท่ีจะเกษียณอายุราชการ

และจะใหปฏิบัติงานตอดวยการตอเวลาราชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว รายละเอียด

ตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

ในขณะเดียวกันอธิการบดีนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกรณีมหาวิทยาลัยจะออกประกาศ

มหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดภาระงานและเง่ือนไขของผูไดรับการตอเวลาราชการแลว รายละเอียดตามเอกสาร

หมายเลข ๔.๖.๑-๑ 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

 

๑. สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการพิจารณาการตอเวลาราชการใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เทานั้น สวนการออกประกาศมหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดภาระงานและเง่ือนไขของผูไดรับการตอเวลาราชการแลว 

นาจะเปนเรื่องการบริหารภายในของมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยสามารถใหขอเสนอแนะได 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้ไมควรนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ควรจะเปนการ

บริหารภายในของอธิการบดีเอง และสําหรับขอ ๑.๓ ควรตรวจทานวาเปนไปตามเกณฑปกติจริงหรือไม 

เนื่องจากเกณฑปกติของอาจารยไมใช ๖ ชั่วโมงตอสัปดาห นาจะเกินกวานี้ สวนขอ ๒.๑ ปฏิบัติงานในวิทยาเขต

สะลวง – ข้ีเหล็ก สัปดาหละ ๓ วัน และปฏิบัติหนาท่ีในวิทยาลัยแมฮองสอน สัปดาหละ ๒ วัน ไมแนใจวา 

จะสามารถปฏิบัติไดจริง ถากําหนดไวอยางนี้อาจจะขัดแยงกับกฎหมายหลายฉบับ ในกรณีการไมใหเปน

ตัวแทนคณาจารยและขาราชการ ซ่ึงเปนสิทธิของบุคคลท่ีเปนขาราชการท่ีสามารถดําเนินการได ซ่ึงสภา-

มหาวิทยาลัยเคยแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมาชุดหนึ่ง กรณีของรองศาสตราจารยเสริมศักดิ์ นันทิทรรภ ท่ีมีการ 

ลงสมัครรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา จํานวน ๑ ครั้ง และสมัครเปนกรรมการ 

สภาวิชาการ จํานวน ๑ ครั้ง ซ่ึงในครั้งนั้นสภามหาวิทยาลัยไดมีมติใหสามารถสมัครได โดยพิจารณาจากกฎหมาย

ทุกฉบับเรียบรอยแลว จึงขอตั้งขอสังเกตวาการเขียนลักษณะเชนนี้ (๑) อาจจะขัดหรือแยงกับมติสภา-

มหาวิทยาลัยท่ีเคยมีมาแลว และ (๒) อาจจะขัดกับขอกฎหมาย 

๓. ถาหากรองศาสตราจารยสกล แกวศิริ จะทําตรงนี้ ไมควรเปนกรรมการตาง ๆ เนื่องจากควรทุมเท

เวลาใหกับงานสอนและงานวิจัย แตวิธีการเขียนจะใชคําวา “ควร” หรือใชคําวา “ตอง” มหาวิทยาลัยจะพิจารณา

อีกครั้ง สวนขอ ๑.๓ ภาระงานสอนนั้น โดยประกาศ ก.พ.อ. กําหนดวาอาจารยทุกคนตองมีภาระงานสอน 

ไมนอยกวา ๖ ชั่วโมงตอสัปดาห และอาจมีงานวิจัยหรือวิชาการอ่ืนก็ได 

๔. โดยปกติความหมายในการออกประกาศจะเปนการแจงใหทุกคนท่ีเก่ียวของรับทราบถึงความจําเปน 

แตกรณีนี้ไมนาจะมีความจําเปน ถาจะทําควรจะจัดทําเปนขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยและบุคคล 

๕. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๙ กําหนดไวชัดเจนวา ขาราชการท่ีไดรับการพิจารณาใหตอเวลาราชการ 

ตองปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะการสอนหรือวิจัยเทานั้น ไมสามารถดํารงตําแหนงทางการบริหารได ในกรณีท่ีภาระงานใด



๑๗ 
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อาจถือวาเก่ียวของกับการเรียนการสอน หรือวิจัย หรือไมนั้น ใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

ดังนั้น หลักการคือผูท่ีไดรับการตอเวลาราชการตองไมทํางานบริหารเทานั้น เรื่องอ่ืน ๆ ถาไมใชเรื่องการบริหาร

ก็สามารถทําได 

๖. การออกประกาศลักษณะนี้คลายกับการทําขอตกลง (TOR) ข้ึนมาระหวางอาจารยคนหนึ่งกับ

อธิการบดี ดังนั้น เวลากําหนดภาระงานไมควรกําหนดวาไปทําอะไรท่ีไหนก่ีชั่วโมง แตควรกําหนดในลักษณะ

ท่ีวาจะใหทําอะไรใหสําเร็จ จะใหรับผิดชอบเรื่องอะไรมากกวา เพราะถาหากกําหนดแบบนี้ก็คือสามารถทําตาม

นี้ไดแตไมจําเปนตองมีผลงานก็ได จึงควรกําหนดเปนความรับผิดชอบในงานท่ีจะทํานาจะเหมาะสมกวา ซ่ึงถา

หากระบุวารับผิดชอบงานอะไรใหสําเร็จ มหาวิทยาลัยสามารถประเมินไดดวย ถาเพียงแตระบุวาใหไปอยูท่ีใด

จะประเมินไมได 

๗. การกําหนดใหผูตอเวลาราชการตองปฏิบัติงานในวิทยาเขตสะลวง – ข้ีเหล็ก สัปดาหละ ๓ วัน 

และปฏิบัติหนาท่ีในวิทยาลัยแมฮองสอน สัปดาหละ ๒ วัน มหาวิทยาลัยไดพิจารณาอยางรอบคอบในประเด็น

ความคุมคาหรือยัง เพราะถาหากกําหนดไวอยางนี้ก็จะทําใหเดินทางไป-กลับ แมฮองสอน ทุกสัปดาห ก็จะทําให 

มีคาใชจายในการเดินทางพอสมควร 

 

มติสภามหาวิทยาลัย  

 ๑. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการอนุมัติตอเวลาราชการใหแกผูท่ีผานการพิจารณาของ

คณะกรรมการฯ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๖ (๑) และเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑขอ ๕ 

จํานวน ๑ ราย คือ รองศาสตราจารย วาท่ีรอยตรีสกล  แกวศิริ 

 ๒.  กรณีการออกประกาศมหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดภาระงานและเง่ือนไขของผูไดรับการตอ

เวลาราชการใหถือเปนเรื่องการบริหารภายในของมหาวิทยาลัยท่ีจะทําขอตกลงกับผูท่ีไดรับการตอเวลาราชการ

แลว  โดยใหอธิการบดีนําขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

  ๔.๖.๒ ก.อ.ม. รายงานผลการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข  

ของผูชวยศาสตราจารยนันทพร วรกุล 

 

นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ ประธาน ก.อ.ม. นําเสนอท่ี

ประชุมวา ตามท่ีผูชวยศาสตราจารยนันทพร วรกุล ไดยื่นเรื่องรองทุกขขอความเปนธรรมเรื่องการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการในตําแหนงรองศาสตราจารย เม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ และนายกสภามหาวิทยาลัย 

ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และ

สภามหาวิทยาลัยไดมีมติใหรับเรื่องรองทุกขไวพิจารณา โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗)  

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมอบคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา



๑๘ 
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มหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกลาว เม่ือ ก.อ.ม. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องดังกลาวเปนประการใดใหนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป นั้น 

บัดนี้ ก.อ.ม. ไดดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของผูชวยศาสตราจารยนันทพร วรกุล ตามท่ี

สภามหาวิทยาลัยมอบหมายเสร็จเรียบรอยแลว ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน 

๒๕๕๕  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย  

 เห็นชอบผลการวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของ ก.อ.ม. กรณีการรองทุกขของผูชวยศาสตราจารยนันทพร 

วรกุล ตามท่ี ก.อ.ม. เสนอ และมอบอธิการบดีดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของ ก.อ.ม. 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบหรือทักทวง 

 

 ๕.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดอัตราเงินประจําตําแหนง 

และอัตราคาตอบแทนในการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน 

๒๕๕๕ ไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดอัตราเงินประจําตําแหนงและอัตรา

คาตอบแทนในการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มิถุนายน 

๒๕๕๕ ซ่ึงเปนการดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารและการ

ดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๐  

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารและการดําเนินงาน

ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๐ มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดอัตราเงินประจําตําแหนงและ

อัตราคาตอบแทนในการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 ๕.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง อัตราคาตอบแทนตําแหนงผูอํานวยการ 

และรองผูอํานวยการและคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยนานาชาติ  

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



๑๙ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ไดออก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง อัตราคาตอบแทนตําแหนงผูอํานวยการและรองผูอํานวยการและ

คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มิถุนายน 

๒๕๕๕ ซ่ึงเปนการดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย วิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ขอ ๒๒  

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย วิทยาลัยนานาชาติ  

พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๒๒ มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง อัตราคาตอบแทนตําแหนงผูอํานวยการ

และรองผูอํานวยการและคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 ๕.๓ แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) เสร็จเรียบรอยแลว  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 
 

 วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏ 

เฉลิมพระเกียรติ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๑๐ น. 
 

 มนัญชยา รัตนกิจ ถนัด บุญชัย 

 (นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ) (นายถนัด บุญชัย) 

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 

 ผูจดบันทึกรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

   ผูตรวจรายงานการประชุม 


